



ปีที่ 42 ฉบับที่ 54 วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อธิการบดีประกาศการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามอุดมการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกาศการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตามอุดมการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลงนามโดย รศ.วิมล คำศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตามอุดมการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2557 : มหาวิทยาลัยไทย เพื่อความเป็นไท มีสาระสำคัญ 5 ประการ คือ

1. อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. เป็นหลักและเป็นที่พึ่งทางปัญญาของท้องถิ่น
3. จัดการศึกษาให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับท้องถิ่น
4. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและเห็นคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่นทุกรูปแบบ
5. นำภูมิปัญญาต่างวัฒนธรรมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น

เพื่อให้การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตามอุดมการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 5 ประการ จึงประกาศให้ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยยินดีสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกส่วนราชการและบุคลากรทุกฝ่ายได้ปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปรัชญา และปณิธานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอย่างเต็มศักยภาพ
2. มหาวิทยาลัยยินดีสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกส่วนราชการและบุคลากรทุกฝ่ายได้ปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปรัชญา และปณิธานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเยี่ยงผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและใช้ **“ประทีปธรรมนำการปฏิบัติ”** ในทุกภารกิจ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ชุมชนและสังคมสมกับเป็น **“สถาบันผลิตครูของแผ่นดิน”**
3. มหาวิทยาลัยไม่ปฏิบัติและไม่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจใด ๆ ที่เป็นปฏิปักษ์กับปรัชญา ปณิธานของมหาวิทยาลัยและอุดมการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจะนำมาซึ่งความทุกข์ยากและเป็นพิษเป็นภัยแก่ประชาชนและท้องถิ่นโดยรวม

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

ผลการแข่งขันสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 14 รอบคัดเลือกภาคใต้

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556 ซึ่งถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือกภาคใต้ ในหัวข้อ “พลเมืองรู้หน้าที่ชาติทวีเจริญสุข” ณ ห้องประชุมพรหมโยธี บัณฑิตการ แข่งขันได้เสร็จสิ้นลงแล้วโดยมีผลการประกวดดังนี้

ผลการประกวด	ชื่อ-สกุล	สถาบัน	ทุนการศึกษา
ชนะเลิศ	นางสาวฐิตาภา สุวรรณขำ	ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา	6,000 บาท
รองชนะเลิศ	นายศิวรุฒิ ธรรมรงค์	ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่	4,000 บาท
ชมเชย	นายวิมลศักดิ์ ปราบนอก	ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	2,000 บาท
ชมเชย	นายบุญวัฒน์ ศรีขวัญ	ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง	2,000 บาท
ชมเชย	นางสาวชนิดา ทองดี	ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา	2,000 บาท
ชมเชย	นายแสนภูมิ กล้าอยู่	ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช (สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ)	2,000 บาท

ผู้เข้ารอบทั้ง 6 คน มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึก 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “อนุรักษ์พลังงานของชาติ ตาม

4 – 15 กันยายน 2556 ขอเชิญร่วมชม นิทรรศการแรงบันดาลใจจากศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ โดยเป็นผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ของปราชญ์ชาวบ้าน ศิลปินอิสระ นักออกแบบ คณาจารย์ และนักวิจัย ณ ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (บริเวณชั้น 1 หอสมุดกลาง) ภายใต้สโลแกนที่ว่า “เพราะแรงบันดาลใจทำให้โลกหมุน”

**มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราชประกาศขยาย
วันชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาค
เรียนที่ 1 / 2556 (ครั้งที่ 2)
จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2556**

ศูนย์วัฒนธรรมจัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและวัฒนธรรมสัญจร

ศูนย์วัฒนธรรม ร่วมกับหลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและวัฒนธรรมสัญจร ในวันที่ 1 กันยายน 2556 เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรม

อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า การจัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและวัฒนธรรมสัญจรในครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทางการแสดงให้คงอยู่กับเยาวชนรุ่นหลัง เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนจากประสบการณ์จริงให้นักศึกษาให้รู้จักการคิดเป็น ทำเป็น และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมด้วยสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะให้เกิดแก่นักศึกษา และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการจัดกิจกรรมการแสดงของมหาวิทยาลัยให้มีความสร้างสรรค์และหลากหลายเป็นที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไป

สำหรับกิจกรรมภายในงานจะมีการแสดงรอบปฐมฤกษ์ของการแสดงการเผยแพร่นาฏศิลป์ไทยประจำปีพุทธศักราช 2556 ของหลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง โดยจะนำการแสดงบางชุดจัดแสดงให้ชมกัน และยังมีชุดการแสดงต่าง ๆ จากโรงเรียนในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนกิจกรรมวัฒนธรรมสัญจร นั้นเริ่มที่จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดแรก โดยนำนักศึกษา คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เดินทางไปเปิดการแสดงร่วมกับศิลปินพื้นบ้านของจังหวัดชุมพร ในวันที่ 31 สิงหาคม 2556

ขอเชิญชวนผู้สนใจทั่วไปร่วมรับชมการแสดงจากนักศึกษา คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และศิลปินพื้นบ้าน ตามวันเวลาข้างต้น

หาก คณะ ศูนย์ สำนัก และหน่วยงาน มีความประสงค์จะลงข่าวผ่านมหาชัยสาร สามารถส่งข่าวผ่านทาง E-mail pr@nstru.ac.th หรือผ่านทาง Facebook ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ม.ราชภัฏนครฯ เร่งการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556

ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศเรื่องแนวปฏิบัติการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 ที่จะต้องส่งเอกสารชุดเบิกภายในวันที่ 6 กันยายน 2556 นั้น

จึงขอให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารชุดเบิกให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันภายในเวลาที่กำหนดด้วย



ผลิตโดยงานสื่อสารสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดิ์ดีจะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์ “พักเที่ยง” ประจำวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 ตรงกับวัน
แรม 9 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเส็ง

คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญเที่ยวงาน “สินค้าชุมชนคนย้อนยุค” ในวันที่ 31 สิงหาคม – 1
กันยายน นี้ ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า OTOP จากทุกอำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ใน
ราคาถูกและเป็นกันเอง เช่น สบู่เปลือกมังคุด, ข้าวเกรียบสมุนไพร, แกงโตปลา, ผ้ามัดย้อมคีรีวง ขน
ลาเมืองนคร, ผลิตภัณฑ์มันกุ้งปากพนัง, ปลาตุ๋นร้าท่าซัก, และผลิตภัณฑ์ OTOP อื่นๆ อีกมากมาย
อย่าลืมนะคะขอเชิญเที่ยวงาน “สินค้าชุมชน คนย้อนยุค” บริเวณหน้าคณะวิทยาการจัดการ

งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ฝากถึงผู้ที่จะขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ.) ให้ท่านศึกษา
เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ที่
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศ โดยท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสาร
เผยแพร่ชุดนี้ได้ <http://www.personnel.psu.ac.th/word/9.248.pdf>

ฝ่ายหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา แจ้งข่าวว่าในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่
เวลา 09.00 – 16.00 น. จัดกิจกรรมฝึกซ้อมหนีไฟหอพัก ประจำปีการศึกษา 2556 ณ บริเวณหอพัก
พนมรัตน์ (หอพัก w) หากท่านได้ยินเสียงหวอดดับเพลิง หรือเห็นควันไฟ ก็อย่าตกใจ เพราะเป็น
เหตุการณ์จำลองในการฝึกซ้อมหนีไฟคะ

ส่วนในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ เป็นวันสุดท้ายของการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบแผน
งานวิจัยหรือชุดโครงการ หรือโครงการวิจัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยนักวิจัยที่ประสงค์ขอ
ทุนอุดหนุนการวิจัยในโครงการเบญจวิจัยให้ส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา

ข่าวนี้เป็นข่าวแจ้งถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหนังสือ “พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554” ไปแล้วนั้นกรุณาตอบรับตามแบบตอบ
รับที่แนบมาพร้อมกับพจนานุกรมฉบับดังกล่าวด้วย

นายวงศา นาวารัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลท่าจี่ว ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญถนอมประจำปี 2556 และร่วมรับประทานอาหาร
เที่ยง ในวันเสาร์นี้ (31 ส.ค.) ณ บริเวณถนนด้านข้างมหาวิทยาลัยตรงข้ามที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน พิธีจะ
เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.

ปิดท้ายพักเที่ยงวันนี้ด้วยคำคม “ชีวิตของเราจะเจอคน 2 รูปแบบ คนที่พยายามจุดดึงเราให้
สูงขึ้นและคนที่จ้องจะจุดเราให้ตกต่ำลง แต่สุดท้ายแล้วเราจะนึกขอบคุณคนทั้งคู่” สวัสดิ์ดีคะ